

"วิถีชุมชน คนเกษตร"

คมสัน นันทจักร์



ธุรกิจเอสเอ็มอีถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนให้เอสเอ็มอีมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะเอสเอ็มอีภาคการเกษตร ที่กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ริเริ่มโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ภายใต้วงเงิน 72,000 ล้านบาท

"วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านคลองยายหลี่" ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี ได้มีการรวมกลุ่มกันแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าที่มีอยู่ในพื้นที่ ช่วยกระจายรายได้ให้ชาวบ้าน และเตรียมความพร้อมที่จะยกระดับขึ้นเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตรรายใหม่ตามโครงการนี้

"จรรยา ไกรเนตร" ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองยายหลี่ เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาในการก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาว่า จากเดิมที่ชาวบ้านในพื้นที่เคยประสบปัญหาเรื่องสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ทั้ง กุ้ง ปู และปลาตายจากโรคระบาด จึงได้ใช้ตาข่ายประรดมาทำเป็นจุลินทรีย์รักษาสมดุลน้ำแทนการใช้สารเคมี พร้อมตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า จนในปัจจุบันมีสมาชิก 47 คน



วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองยายหลี่ ต้นแบบ SME สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

สำหรับสินค้าหลักที่มีการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถรายได้เข้าชุมชน ได้แก่ กุ้งเหยียด กุ้งแห้ง ปลากรอบ ขนม เช่น ขนมเกสรดอกจำเจียงซึ่งทำมาจากลูกจาก หรือลูกจากลอยแก้ว ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือ การกระจายรายได้ให้คนในพื้นที่ทั้งชาวบ้าน จากที่เคยว่างงาน หรือเฝ้ารับจ้างที่มีรายได้จากการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนบ้านคลองยายหลี่ และเพื่อเป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองยายหลี่ในอนาคตจะมีการพัฒนาเรื่องคุณภาพสินค้า การขยายตลาด และการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น

โดยการทำงานภายในวิสาหกิจชุมชน เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าประธานกลุ่มจะเป็นผู้มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่ม





รับไปทำ โดยดูจากความถนัดของสมาชิก แต่แต่ละคนว่าใครมีความถนัดในเรื่องไหน จากเมื่อก่อนที่ชาวบ้านเคยว่างงานตอนนี้ มีรายได้เข้ามาดูแลครอบครัวของตนเองได้

สำหรับการสนับสนุนทางการเงิน การให้ความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งนั้น ธ.ก.ส. เลือกเข้าไปสนับสนุนให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนนั้นมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้ มีการร่วมมือกันทำงานของสมาชิก และสามารถพัฒนาต่อยอดสินค้าที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยที่จะให้เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือกับวิสาหกิจชุมชนที่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านคลองยายหลี่ นอกจากมีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน เกษตรกรพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว ยังได้รับการคัดเลือกจาก ธ.ก.ส. ให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ธ.ก.ส. ระยะที่ 2 และเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อของ ธ.ก.ส. เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกษตรกรไทยพึ่งพาตนเองและขยายความรู้ออกไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้

เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าไปศึกษาดูงานท่องเที่ยว หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองยายหลี่ สามารถติดต่อได้ที่ **"จรรยา ไกรเนตร" ได้โดยตรงที่ เลขที่ 27 หมู่ 12 บ้านคลองยายหลี่ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทร 0-2819-5202, 08-4406-5043**

วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. : "เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร"